

Số 304 -BC/ĐU

## BÁO CÁO

**tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; những vấn đề tác động đến đời sống Nhân dân; những vấn đề Nhân dân mong muốn và kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền để giải quyết**

-----

### 1. Về tình hình, tư tưởng, tâm trạng Nhân dân

Trong những tháng đầu năm, tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường cơ bản ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính phủ và chính quyền địa phương. Các chính sách người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Các tầng lớp Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm về vật chất, tinh thần của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ... sản xuất nông nghiệp thực hiện theo đúng kế hoạch, công nghiệp phát triển từng bước ổn định, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tăng khá; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2023.

### 2. Những vấn đề tác động đến đời sống Nhân dân; những vấn đề Nhân dân mong muốn và kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền để giải quyết

Các tầng lớp Nhân dân đồng thuận cao với nội dung, chương trình của chính phủ, tỉnh, thị xã đã đề ra; quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân phấn khởi, đồng tình và đánh giá cao việc UBND phường tổ chức 06 đợt lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào các Dự án lớn trên địa bàn như: Dự án khai thông dòng chảy Cầu Bàu – sông Ró; Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn phường Phổ Hoà.

Nhân dân cơ bản đồng tình, hưởng ứng và chấp hành các chủ trương, quy định của Nhà nước trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua phường Phổ Hòa. Dự luận cho rằng việc kiểm đếm, áp giá đền bù, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn phường được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc đảm bảo các quy định của Nhà nước. Nhân dân đề nghị các cấp chính quyền cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, việc thực hiện các chính sách giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù tài sản, giao đất thực hiện các dự án, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Hiện nay, cử tri và Nhân dân nhận thức sâu sắc được ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao, tích cực hưởng ứng việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và di dời phục vụ theo yêu cầu dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị của Nhân dân về thực hiện việc đền bù, bồi thường chưa thỏa đáng cho người dân.

## **II- Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

Sự phối hợp của các ban, ngành với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác dân vận chưa được nhịp nhàng, đồng bộ. Mặt trận và các đoàn thể chưa đổi mới được nội dung, hình thức; chưa chủ động, tích cực và kịp thời trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, công tác giám sát, phản biện còn lúng túng. Việc lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân chưa kịp thời nên thiếu khả năng tuyên truyền, thuyết phục Nhân dân...

### **2. Nguyên nhân**

Do một số cán bộ làm công tác dân vận chưa thật sự chủ động trong công tác tham mưu, nghiên cứu việc triển khai các văn bản về công tác dân vận; cơ chế phối hợp hoạt động trong hệ thống chính trị về công tác dân vận chưa đồng bộ; công tác phối hợp, nắm bắt tình hình Nhân dân chưa có sự đổi mới, chưa sâu, chưa sát; Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở chưa có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

## **III- Đề xuất, kiến nghị về tăng cường thực hiện công tác dân vận trên địa bàn**

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

*Thứ nhất:* Cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của phường, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, của cán bộ, công chức. Xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ dân vận phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là “*Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm*”.

*Thứ hai:* Tiếp tục thể chế hóa cơ chế “*Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ*”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đổi mới nội dung và hình thức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến Nhân dân. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

*Thứ ba:* Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, giảm các thủ tục hành chính dễ gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Tiếp tục rà soát và phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác dân vận. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử. Xây dựng và thực hiện phong cách “*Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân*”, “*nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin*” trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đi cơ sở, gần gũi, sâu sát với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để có những chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, dự báo trước tình hình để chủ động giải quyết kịp thời.

*Thứ tư:* Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của

Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

*Thứ năm:* Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận.

Trên đây là báo cáo của Đảng uỷ phường Phổ Hoà tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; những vấn đề tác động đến đời sống Nhân dân; những vấn đề Nhân dân mong muốn và kiến nghị đối với cấp uỷ, chính quyền để giải quyết.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Thị uỷ,
- TT HĐND - UBND phường,
- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.



T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Nho